



นาวาเอก สาทิว จิตนาวา

นักเรียนเตรียมทหารรุ่น ๓๐ เลขประจำตัว ๑๖๘๖๐

รับรางวัลจักรดาวสดุดี ประจำปี ๒๕๕๔

ตำแหน่ง รองผู้บังคับหมวดเรือที่ ๑ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ

กองเรือยุทธการ และ ช่วยปฏิบัติราชการ ศูนย์บัญชาการทางทหาร

ตำแหน่ง ประจำสำนักงาน รองเสนาธิการทหาร ศูนย์บัญชาการทางทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย ขอพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ

ให้เป็น พลเรือเอก



ประวัติการทำงาน

นาวาเอก สาทิพ จิตนาวา ถือได้ว่าเป็น นายทหารเรือที่สามารถทำงานได้ทุกรูปแบบ ได้ผ่าน การทำงานทั้งในหน่วยกำลังรบ (เรือและอากาศยาน) และงานฝ่ายอำนวยการ จนได้รับความไว้วางใจ จากผู้บังคับบัญชาให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ อาทิ

- ดันหนมหวดบิน ๑ ฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
- ดันปืน แผนกอาวุธ และการเรือ ร.ล.สายบุรี หมวดเรือที่ ๒ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
- ผู้บังคับการเรือ ร.ล.สุไพรินทร์ หมวดเรือที่ ๑
- นายธง เสนาธิการและผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
- ผู้บังคับการเรือ ร.ล.ปัตตานี หมวดเรือที่ ๑
- รองผู้บังคับหมวดเรือที่ 2 กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
- รองผู้อำนวยการกองยุทธการ กรมยุทธการทหารเรือ

และตำแหน่งสุดท้าย ก่อนที่นาวาเอก สาทิพ จิตนาวา จะเสียชีวิต คือรองผู้บังคับหมวดเรือที่ ๑ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ และช่วยปฏิบัติราชการนายทหารฝ่าย เสนาธิการประจำสำนักงาน รองเสนาธิการทหาร ศูนย์บัญชาการทางทหาร

ตำแหน่ง หรือราชการพิเศษ ได้รับ พระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าให้เป็นราชองครักษ์வர் **เครื่องราชอิสริยาภรณ์** ทวีติยาภรณ์ มงกุฎไทย (ท.ม.)

ประวัติ

นาวาเอก สาทิพ จิตนาวา เป็นชาวจังหวัด จันทบุรี เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นบุตรของ คุณพ่อหอยสังข์ และ คุณแม่นันทา จิตนาวา นาวาเอก สาทิพจิตนาวา ได้สมรส กับ คุณธีรพร พลฤทธิ์ มีบุตร ๑ คน คือ เด็กหญิง กมลภัส จิตนาวา

ประวัติการศึกษา

นาวาเอก สาทิพ จิตนาวา เป็นนักเรียน เตรียมทหาร รุ่นที่ ๓๐ และ นักเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๘๗ หลังจากสำเร็จการศึกษา นาวาเอก สาทิพ จิตนาวา ได้ศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ เพิ่มเติมตามแนวทางการ ราชการ ทั้งจากในและต่างประเทศ อาทิ

- หลักสูตรต้นหนนักบิน (P – 3T NAVI-GATOR) จากประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรนายทหารควบคุม เครื่องบินปราบเรือดำน้ำ กองการฝึกกองเรือยุทธการ
- หลักสูตรยุทธวิธีการใช้ฮาร์พูนในการปฏิบัติการทางเรือ กองการฝึกกองเรือยุทธการ
- หลักสูตรปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยบูรพา





การปฏิบัติราชการที่สำคัญ

นาวาเอก สาทิต จิตนาวา รับตำแหน่งผู้บังคับการเรือหลวงปัตตานี เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ท่านเป็นผู้บังคับการเรือที่มีความสามารถเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมแห่งความเป็นผู้นำ คอยดูแลใส่ใจกำลังพลในทุกๆ ด้าน สอนความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์และมีการแลกเปลี่ยนความคิดกับกำลังพลทุกชั้นยศโดยไม่ถือตน ท่านมักจะศึกษาหาความรู้ในเรื่องทุกแขนง คอยคิดพัฒนาเรือหลวงปัตตานีเพื่อให้เป็นเรือที่มีความพร้อมรบอันดับหนึ่งของกองทัพเรือ นอกจากนี้ผู้การสาทิตได้นำเรือหลวงปัตตานีออกราชการที่สำคัญระดับชาติหลายครั้ง ดังนี้

๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ ทางรัฐบาลได้อนุมัติให้ กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกำลังพลเรือหลวงปัตตานี และผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดและสื่อมวลชนเดินทางไปเยี่ยมกองทัพเรือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

๘ กันยายน ๒๕๕๓ ราชการหมู่เรือปราบปรามโจรสลัด ณ อ่าวเอเดน ชายฝั่งโซมาเลีย ครั้งที่ ๑ ซึ่งเป็นครั้งแรกของกองทัพเรือไทย ที่ได้ส่งเรือรบไปช่วยเหลือประชาคมโลกร่วมกับกองกำลังผสมนานาชาติ ประกอบด้วยเรือหลวงสิมิลัน และเรือหลวงปัตตานี พร้อมกำลังพล ๓๕๑ นาย โดยมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองเรือสัญชาติไทย และปราบโจรสลัดในบริเวณอ่าวเอเดนและชายฝั่งประเทศโซมาเลีย นอกจากนี้ยังเป็นประวัติศาสตร์

หน้าใหม่ของราชนาวีไทยที่ออกปฏิบัติการกิจในระยะเวลาไกลที่สุดและยาวนานถึง ๑๓๙ วัน รวมระยะทางปฏิบัติงานกว่า 2 หมื่นไมล์ทะเล

“... นี่เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนจะได้ใช้สิ่งที่ฝึกมากับการทำงานจริง ขอให้ทุกคนคำนึงถึงความปลอดภัย มีวินัยในการกระทำและการปฏิบัติ เก็บเรื่องส่วนตัวไว้ข้างหลัง เพราะนี่คือเวลาที่จะทำเพื่อส่วนรวม ...”

นาวาเอกสาทิต จิตนาวา

ผู้บังคับการเรือหลวงปัตตานี กล่าวกับ

กำลังพลของเรือหลวงปัตตานีก่อนออกเรือ

ซึ่งในภารกิจครั้งนี้ได้ปฏิบัติการกิจที่สำคัญ ๆ เช่น คุ้มครองเรือสินค้าในเส้นทางอ่าวเอเดน สกัดกันเรือโจรสลัดโซมาเลีย การช่วยเหลือลูกเรือประมง อ.ศิริชัยนาวา ๑๑ เข้าไปในพื้นที่โจรสลัดโซมาเลียเพื่อไปรับคนป่วยชาวตุนิเซีย ตลอดจนการปะทะกับเรือสินค้าหยวนเซียงที่โดนโจรสลัดโซมาเลียยึดไป ณ พื้นที่อ่าวเอเดน

ผลงานด้านอื่นๆ ที่สำคัญ ผู้การสาทิตได้จัดทำระบบ เต็มน้ำมันเฮลิคอปเตอร์ให้เรือหลวงปัตตานี แบบสมบูรณ์ที่สุดนับเป็นเรือหลวงลำแรกในกองทัพเรือที่เต็มน้ำมันอากาศยานให้ ฮ.โดยที่มาปฏิบัติหน้าที่บนเรือ เป็นเกณฑ์มาตรฐานเดียวกับระบบสากล ไม่มีสิ่งแปลกปลอมและเป็นที่ยอมรับกันทั้ง ทร.



ตลอดระยะเวลา ๒ ปีเต็ม ท่านได้แสดงให้เห็นกำลังพลทุกคนประจักษ์และรับรู้ถึง ความเป็นครู ความเป็นผู้นำ ความรอบรู้ ความเมตตาที่มีน้ำใจ ความเสียสละและความรักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมกันนั้นยังได้รับรู้ถึงความอบอุ่น เป็นกันเอง ความรักและผูกพันดังครอบครัว คำที่ท่านกล่าวกับกำลังพลอยู่เป็นประจำคือ **“ปัตตานี ตอนที่ ๑”** ซึ่งท่านสามารถทำได้จริงดังปณิธาน

“...จำได้แต่ชื่อว่าตัวเราคือ ทหารเรือไทย ตายแต่ตัว ชื่อยังฟุ้ง ทัวทั้งกรุงก็ไม่ลืมได้...” ส่วนหนึ่งของเนื้อเพลง เดินหน้า บทเพลง **พระนิพนธ์ใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์** น่าจะเป็นประโยคที่เหมาะสมกับชายที่ชื่อ **“นาวาเอก สาทิพ จิตนาวา”**

๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กองทัพเรือและครอบครัวจิตนาวา ได้สูญเสีย นาวาเอก สาทิพ จิตนาวา เตรียมทหารรุ่น ๓๐ ที่ถือว่าเป็นนายทหารอนาคตไกลของกองทัพเรืออย่างไม่มีวันกลับมา ขณะนั้นได้ติดตามไปปฏิบัติราชการตรวจหน่วยทหารพัฒนาเคลื่อนที่ (นพค.) ๔๖ กับ รองเสนาธิการทหาร บก.กองทัพไทย ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งสวนมาและชนรถในขบวนอย่างแรง ทำให้ผู้โดยสารในรถตู้เสียชีวิตทั้งหมดรวม ๕ นาย บนถนนสายสุราษฎร์ฯ-ตะกั่วป่า หลักกิโลเมตรที่ ๔๑ อ.คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คดีที่นาวาเอก สาทิพ ยึดถือและปฏิบัติมาโดยตลอด คือ **“ไม่ฆ่าห้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน”** ซึ่งท่านได้ปฏิบัติจนเป็นที่ประจักษ์ในใจของเพื่อนๆ ทุกคน การจากไปของ **“สาทิพ”** ทำให้ครอบครัวผู้บังคับบัญชา เพื่อนๆ และน้องๆ ตลอดจนผู้ที่มีโอกาสได้รู้จัก ล้วนแล้วแต่เสียใจและเสียใจที่เวลาผ่านไป **“สาทิพ”** เร็วเกินไป แต่เวลาที่ผ่านมา **“สาทิพ”** ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า ได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า เสียสละ ท่วมเท และบำเพ็ญประโยชน์ต่อกองทัพเรือ ตลอดจนมิตรสหาย จนเป็นที่รักของทุกคน และเป็นตัวอย่างที่ดีของทหารเรือ มากเพียงใด



บัดนี้ นาวาเอก สาทิพ จิตนาวา ได้จากพวกเราไปแล้ว ยังคงเหลือแต่คุณความดีที่ได้กระทำไว้ ซึ่งยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของทุกคน ทั้งผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อน ๆ ที่ได้สัมผัสอย่างไม่มีวันลืม ซึ่งพวกเราได้ประจักษ์ในวันพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และตลอดจนช่วงของการบำเพ็ญกุศล ซึ่งได้มีทั้งอดีตผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน มาร่วมไว้อาลัยกันอย่างมากมาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า **“สาทิพ”** เป็นที่รักของครอบครัวมากเพียงใด และที่หาที่สุดมิได้คือการได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นราชองครักษ์เวรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีโอกาสรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างหาที่สุดมิได้ของ สาทิพ และวงศ์ตระกูล ผู้ชายคนนี้ฝากไว้ซึ่งความประทับใจ คุณงามความดี ให้โลกได้จารึกและจดจำไปตราบนานเท่านานจริงๆ **“สาทิพ จิตนาวา”**

